



# IRPC โค้งแรกกำไร 5.5 พันล.

■ เล็งแผนขยายฐานลูกค้า ■ โบรกชี้เป้าราคา 4.70 บ.



นิวส์ คอนเนคท์ - IRPC โชว์ผลงานไตรมาส 1/64 ร้อนแรง เดินหน้าขยายธุรกิจทุกโปรเจกต์ในมือ มองความต้องการใช้ปิโตรเคมีในไตรมาส 2/64 เพิ่มสูงขึ้น โบรกประเมินราคาเป้าหมาย 4.70 บาท

นางสาวลัดดา ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน งวดไตรมาส 1/64 [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

**NDR รุกธุรกิจรถไฟฟ้า เตรียมบุกรายได้ปี 65**  
**หนุนผลงานนิวไฮ**  
นิวส์ คอนเนคท์ - NDR บอร์ดไฟเขียวลงทุนในบริษัท ETRAN ในสัดส่วน 35% มูลค่า 60.20 ล้านบาท ชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุนชาย PP จำนวน 31.5 ล้านหุ้น ในราคา 2.72 บาท คาดบุกรายได้ปี 65 **หนุนผลงานโตก้าวกระโดด**

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์ธนวิษชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือที่ทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท สัทธาน (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 157,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ในราคา 382.22 บาท คิดเป็นสัดส่วน 35% [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## KTB แนะนำผู้ประกอบการปรับตัวยกระดับงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่ม



พรพจน์ นันทaramาศ

นิวส์ คอนเนคท์ - KTB แนะนำผู้ประกอบการปรับตัวรับสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมเร่งประเมิน Carbon Footprint ขณะที่ผู้ประกอบการควรเน้นการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

นายพรพจน์ นันทaramาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



**EXIM BANK มอบเครื่องอุปโภคบริโภค**  
นางวันเพ็ญ ยรรยงชนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) "EXIM เพื่อคุณภาพชุมชน" ไปแก๊งเบบูกาอินทรวงศ์เจริญ ผู้จำหน่ายรถพ่วงไฮโดรเจน นำไปแจกให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำด่านประจวบคีรีขันธ์และได้รับความสะดวกสบายแก่พนักงานด่านประจวบคีรีขันธ์ 19

**มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสากล**

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  
111 หมู่ 2 ตำบลบ้านดอน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

www.dodbiotech.com โทร 034-446-333, 034-446-444





**IRPC**

บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 48,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 5,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 8,905 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,608 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการผลิตเม็ดพลาสติก PPเกรดพิเศษสำหรับผ้า Melt blown รวมถึงการต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีปลายน้ำโดยการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ดันโนโพลีเมท จำกัด เพื่อผลิตผ้า Melt blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรอง

หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น โครงการสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครอบคลุมแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการปรับปรุงการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐานน้ำมัน EURO V นอกจากนี้บริษัทยังมองหาพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างสร้งนวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Smart materials ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ ขณะที่แนวโน้มภาวะตลาดปิโตรเคมี

ในไตรมาส 264 คาดว่าปริมาณความต้องการจะยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา จากการที่ตลาดหลักอย่างประเทศจีนมีการผลิตและการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่โรงงานต่างๆ ในประเทศจีนได้กลับมาผลิตสินค้าอีกครั้ง ส่งผลให้แนวโน้มตลาดในภูมิภาคอาเซียนกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิวทัน (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรสุทธิของ IRPC พื้นฐานดีกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นจึงประมาณการกำไรสุทธิปีนี้จะทำได้ 7,700 ล้านบาท และมีโอกาสที่บริษัทจะคำนวณใน SET50 ดังนั้นแนะนำซื้อต่อตัว โดยประเมินราคาเป้าหมาย 4.70 บาท ●



**KTB**

รวมถึงต้นตอมากขึ้นกับการเตรียมพร้อม อาทิ การขึ้นทะเบียนและได้รับผลจาก Carbon Footprint ทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และระดับองค์กรผ่านองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ ต.ก. เพื่อชี้รัฐดาระต่อไปตามเกณฑ์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก และต่อยอดสู่การดำเนินโครงการลดและซื้อขายคาร์บอน

ทั้งนี้ประเทศไทยถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดย ณ ปี 63 มีการขอรับรอง Carbon Footprint และยังคงอยู่ในอายุสัญญาเพียง 1,884 ผลิตภัณฑ์ และ 151 บริษัท ซึ่งกระจุกตัวในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่

คล้ายโลกก็ตาม การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาครัฐจะใช้

ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมตั้งเป้าเพิ่ม GDP ไทย 1 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปีข้างหน้า และ เพิ่มการจ้างงาน 3.5 ล้านคนภายใน 5 ปีข้างหน้าเช่นกัน โดยหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถนำมาผสมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น ภาคเกษตร และ อาหาร อาจเปลี่ยนไปผลิตอาหารที่ทำมาจากพืชเป็นหลัก (Plant-based Food) และ อาหารฟังก์ชัน (Functional Food)

ส่วนธุรกิจพลังงาน วัสดุ และ เคมีภัณฑ์ สามารถยกระดับสู่พลังงานหมุนเวียน อาทิ ไฟฟ้าจากชีวมวล ตลอดจนก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น เม็ดพลาสติกหมุนเวียน และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากขยะพลาสติก ซึ่งเบญญจากต่างประเทศที่เข้าจับจ่ายแห่งความสำคัญที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรที่เกี่ยวเนื่องกันใน Ecosystem ●

**NDR**

ของทุนจดทะเบียน ETRAN ด้วยมูลค่ารวม 60.20 ล้านบาท

โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ ETRAN โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) แทนการชำระด้วยเงินสด จำนวนไม่เกิน 31.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.72 บาท คิดเป็นมูลค่า 60.20 ล้านบาท (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นใหม่ของ ETRAN ต่อ 140.52 หุ้นใหม่ของบริษัท



ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์อินทร์

สำหรับการลงทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทเข้าไปสู่อุตสาหกรรมที่มีขนาดของตลาดใหญ่ขึ้น และต่อยอดจากธุรกิจเดิม อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนให้ผลดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในขนาด ทั้งนี้ในปี 64 บริษัทยังคงเป้ารายได้เติบโต 15-20% ตามเดิม ส่วนรายได้จากธุรกิจของ ETRAN จะเริ่มเห็นตัวเลขที่ชัดเจนในปี 65

ด้านนายสรณ์บุษย์รัตนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ETRAN กล่าวว่ ปีนี้ บริษัทจะเปิดตัวมดเครีโซดไฟฟ้าพลังงานสะอาด 2 รุ่น คือ รุ่น KRAF สำหรับกลุ่มผู้ทั่วไป และรุ่นที่ 2 MYRA กลุ่มไรเตอร์ดลิเวอร์รวมทั้งยังมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยตั้งเป้ารายได้ปี 64 อยู่ที่ 400-500 ล้านบาท และในปี 66 คาดว่ารายได้จะเติบโตก้าวกระโดดสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท ●

